

การส่งเสริมพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบคุณภาพน้ำบริโภคและสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่พิเศษ  
(เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ, พื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก)

ลำดับ ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ระยะเวลา (วันราชการ)	ชื่อผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
1	กำหนดผู้รับผิดชอบ	5 วัน	น.ส.วราภรณ์ ถาวรวงษ์ น.ส.ปิยภรณ์ เวียงแก้ว	
2	จัดทำโครงการ/ แผนการดำเนินงาน	5 วัน	น.ส.วราภรณ์ ถาวรวงษ์ น.ส.ปิยภรณ์ เวียงแก้ว	
3	สำรวจ จัดทำฐานข้อมูล สถานการณ์คุณภาพ น้ำบริโภค และสุขาภิบาลอาหาร	30 วัน	น.ส.วราภรณ์ ถาวรวงษ์ น.ส.ปิยภรณ์ เวียงแก้ว	
4	การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่/ ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ น้ำบริโภคและสุขาภิบาล อาหาร	15 วัน	น.ส.วราภรณ์ ถาวรวงษ์ น.ส.ปิยภรณ์ เวียงแก้ว	
5	การเฝ้าระวัง คุณภาพน้ำบริโภคและ สุขาภิบาลอาหาร	30 วัน	น.ส.วราภรณ์ ถาวรวงษ์ น.ส.ปิยภรณ์ เวียงแก้ว	
6	ติดตาม ประเมินผลการ ดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพ น้ำบริโภคและสุขาภิบาลอาหาร	15 วัน	น.ส.วราภรณ์ ถาวรวงษ์ น.ส.ปิยภรณ์ เวียงแก้ว	
7	สรุปผลการดำเนินงาน	15 วัน	น.ส.วราภรณ์ ถาวรวงษ์ น.ส.ปิยภรณ์ เวียงแก้ว	

## รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน

### (1) กำหนดผู้รับผิดชอบ

หน่วยงานกำหนดผู้รับผิดชอบงานการส่งเสริมพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบคุณภาพ น้ำบริโภคและสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่พิเศษ (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ, พื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก) ในรูป คณะทำงาน/บุคคล

### (2) จัดทำโครงการ/ แผนการดำเนินงาน

ผู้รับผิดชอบงานการส่งเสริมพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบคุณภาพน้ำบริโภคและสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่พิเศษ (เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ, พื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออก) จัดทำโครงการ/ แผนการดำเนินงานเสนอต่อผู้บริหารของหน่วยงานเพื่อขออนุมัติโครงการและของงบประมาณในการดำเนินงาน

### (3) สำรวจ จัดทำฐานข้อมูลสถานการณ์คุณภาพน้ำบริโภคและสุขาภิบาลอาหาร

สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับอัตราการใช้น้ำหรือความต้องการใช้น้ำ คุณภาพน้ำจากแหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภค – บริโภค ข้อมูลโครงสร้างระบบประปา โดยใช้แบบฟอร์มแบบสำรวจคุณภาพน้ำบริโภค และข้อมูลเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารในร้านอาหาร ตามแบบฟอร์มแบบสำรวจร้านอาหาร จากนั้นดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูล และนำข้อมูลมาบันทึกและจัดทำฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบไฟล์ข้อมูล

### (4) การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่/ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคและสุขาภิบาลอาหาร

หน่วยงานต้องสนับสนุนให้มีการจัดอบรม หรือจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจ เพิ่มพูนทักษะ และแนวคิดใหม่ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รวมถึงการสนับสนุนส่งเสริมให้เข้าร่วมการอบรม/ ศึกษาดูงานกับหน่วยงานภายนอกเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงคุณภาพน้ำบริโภคและสุขาภิบาลอาหาร และองค์ประกอบต่าง ๆ เพื่อให้มีความสมบูรณ์และพร้อมในการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคและสุขาภิบาลอาหารได้อย่างมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งจัดทำแนวทางการปรับปรุงแก้ไข เมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคและสุขาภิบาลอาหารหรือการร้องเรียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

### (5) การเฝ้าระวังคุณภาพน้ำบริโภคและสุขาภิบาลอาหาร

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบ/เฝ้าระวังด้านคุณภาพน้ำบริโภคและสุขาภิบาลอาหาร โดยการสุ่มเก็บตัวอย่างน้ำบริโภค และทำการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ โดยใช้ชุดทดสอบภาคสนามและส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ และทำการตรวจอาหาร ภาชนะ และมือผู้สัมผัสอาหาร โดยใช้ชุดทดสอบภาคสนาม ซึ่งต้องใช้อุปกรณ์และเครื่องมือต่าง ๆ เช่น ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในน้ำ (o11) ชุดอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่างน้ำ ชุดทดสอบโคลิฟอร์มแบคทีเรียในอาหาร (SI 2) โดยต้องจัดเตรียมและวางแผนล่วงหน้ารวมทั้งใช้วิธีการเก็บตัวอย่างน้ำและอาหารอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้สามารถเป็นตัวแทนของน้ำบริโภคและอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และหากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและอาหารไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ต้องมีการดำเนินการพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้น้ำและอาหารมีคุณภาพได้ตามเกณฑ์มาตรฐานและมีความปลอดภัย

**(6) ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคและสุขาภิบาลอาหาร**

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินงานการพัฒนาคุณภาพน้ำบริโภคและสุขาภิบาลอาหาร ให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาและให้องค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการสุขาภิบาลอาหาร และน้ำให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลให้มีคุณภาพที่สะอาด ปลอดภัย พร้อมทั้งเสริมสร้างกำลังใจแก่คนทำงานในพื้นที่ให้มีกำลังใจและเห็นความสำคัญในการดำเนินงานเกี่ยวกับการสุขาภิบาลอาหารและน้ำ

**(7) สรุปผลการดำเนินงาน**

สรุปผลการดำเนินงานทั้งหมด รวมทั้งข้อเสนอแนะ/ปรับปรุงเพื่อเตรียมการรองรับปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เมื่อสถานการณ์หรือสภาวะแวดล้อมต่างที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพน้ำและสุขาภิบาลอาหาร เปลี่ยนไป

## แบบสอบถาม

การส่งเสริมพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบคุณภาพน้ำบริโภคและสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่พิเศษ

๑. แบบสอบถาม ประกอบด้วย

หมวดที่ ๑ จัดทำโครงการ

หมวดที่ ๒ จัดทำแผนปฏิบัติงาน

